

ชื่อหัวเรื่อง : พฤติกรรมการใช้สารเสพติดของชาวเขาเผ่าอาข่าภาคเหนือของประเทศไทย  
ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวคามพรรณ พินิจสุวรรณ  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา ศกุนตนาคลาก  
ปีการศึกษา : 2539

### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของชาวเขาเผ่าอาข่า โดยศึกษาในช่วงเดือน กรกฎาคม 2539 - มีนาคม 2540 กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ชาวอาข่าที่เสพสารเสพติดจำนวน 100 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ และการหาความสัมพันธ์แบบ Crosstabulation ผลการศึกษาพบว่า

1. ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษาเป็นชาวเขาเผ่าอาข่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 34 -45 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส และไม่ได้เล่าเรียนหนังสือ มีอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 2,001 - 3,000 บาท
2. การใช้สารเสพติดในปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่สูบเฮโรอีนและสูบฝิ่น และมีบางส่วนที่ฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่เสพสารเสพติดวันละ 2 ครั้ง และส่วนใหญ่ใช้เงินซื้อสารเสพติดวันละ 1 - 100 บาท
3. สาเหตุที่ทำให้เสพสารเสพติดจากประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่ใช้ในงานรื่นเริง , สาเหตุจากความเชื่อ ส่วนใหญ่เสพสารเสพติดเพื่อใช้ในการรักษาโรคและช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด , สาเหตุจากสภาพสังคมมาจากการเลียนแบบ , สาเหตุจากการแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชน ส่วนใหญ่เสพสารเสพติดเพราะมีสารเสพติดแพร่หลายมากในชุมชนและสามารถหาซื้อสารเสพติดได้ง่าย ส่วนสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากเพื่อนชวน , อยากรลอง ,ขาดความรู้ ,ความเข้าใจในอันตรายของสารเสพติด , มีปัญหาบางประการ และมีเวลาว่างมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ , อายุ , การศึกษา และอาชีพกับ สาเหตุทางประเพณี วัฒนธรรม , ความเชื่อ , สภาพสังคม , การแพร่ระบาดของสารเสพติดในชุมชนและสิ่งแวดล้อม พบว่า เพศหญิงใช้สารเสพติดจากงานรื่นเริงมากกว่าเพศชาย ผู้เสพสารเสพติดที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เสพสารเสพติดจากความเชื่อในการใช้สารเสพติดรักษาโรคและผ่อนคลายความตึงเครียด ผู้เสพสารเสพติดที่ไม่ได้เล่าเรียนหนังสือ ส่วนใหญ่เสพสารเสพติดจากการชักชวนของเพื่อน , อยากรทดลอง , ขาดประสบการณ์ความรู้ , ความเข้าใจในอันตรายของสารเสพติด , การที่มีปัญหาบางประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และการที่มีเวลาว่างมาก